

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI
Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp
tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư,
phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng
thương mại thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương

Trong những năm qua, tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường cùng với hậu quả của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trước tình hình đó, Đảng, Nhà nước đã kịp thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có những chính sách đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng các cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Kết quả cho thấy, các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng; là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần vào tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; kết hợp sản xuất, kinh doanh với bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp của một số doanh nghiệp chưa tương xứng với nguồn lực được giao. Trong một số lĩnh vực kinh tế còn chưa thể hiện rõ vai trò nòng cốt, dẫn dắt, tạo động lực phát triển. Hoạt động đầu tư chưa có sự phối hợp tổng thể, chưa phát huy hết thế mạnh của doanh nghiệp trong các lĩnh vực; năng lực quản trị và công tác tổ chức triển khai thực hiện một số dự án hạn chế. Một số doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh thấp, lợi nhuận giảm mạnh, kinh doanh lỗ.

Để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về phục hồi kinh tế và phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Khối. Đẩy nhanh xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển doanh nghiệp trong tình hình mới phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và các quy hoạch, chiến lược phát triển liên quan; chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; nâng cao năng lực, hiệu quả, sức cạnh tranh, uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.

2. Căn cứ vào chủ trương, chính sách của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, các chiến lược phát triển ngành, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phấn đấu vượt kế hoạch được giao để góp phần thực hiện các mục tiêu đề ra của năm 2023 và cho cả giai đoạn 2021 - 2025. Chú trọng tăng cường chất lượng công tác dự báo và xây dựng các kịch bản, ứng phó với sự thay đổi, bảo đảm hiệu quả và khả thi. Đẩy nhanh áp dụng các phương pháp quản trị doanh nghiệp hiện đại, phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế; nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường.

- Các ngân hàng thương mại nhà nước phát huy vai trò dẫn dắt, điều tiết và bảo đảm sự ổn định, lành mạnh của thị trường tín dụng và tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và phát triển; bảo đảm tăng trưởng tín dụng hợp lý, ưu tiên tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đẩy mạnh xử lý nợ xấu; tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm lãi suất cho vay ở mức hợp lý nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển; đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai có hiệu quả chiến lược tài chính toàn diện.

- *Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực năng lượng*: Tiếp tục cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án, tăng cường hoạt động tìm kiếm thăm dò để gia tăng trữ lượng dầu, khí và than. Chủ động nguồn xăng, dầu dự trữ, góp phần không để đứt gãy chuỗi cung ứng trong tình huống thị trường có những biến động lớn. *Tập đoàn Điện lực Việt Nam* chú trọng hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động phù hợp với bối cảnh và yêu cầu phát triển mới; đẩy nhanh rà soát và kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong đầu tư các dự án điện và cơ chế giá điện; chủ động và quyết liệt trong triển khai các biện pháp khắc phục tình trạng thiếu điện; chú trọng xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, đồng bộ với nguồn điện và cung cấp cho các phụ tải, có khả năng kết nối khu vực; bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng cơ bản nhu cầu sản xuất và tiêu dùng.

- *Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực viễn thông*: Xây dựng và triển khai các đề án, chương trình để nâng cao năng lực sản xuất độc lập, tự chủ, tự cường của ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam theo hướng chú trọng nâng cao tự chủ về nguyên liệu, công nghệ, sản xuất và thị trường, tăng cường năng lực sáng tạo và thiết kế tại Việt Nam; tăng cường đầu tư vào đổi mới, hấp thụ và làm chủ công nghệ, nhất là công nghệ lõi, công nghệ nguồn. Tập trung xây dựng và phát triển hạ tầng số, nền tảng số, sản phẩm công nghệ số; gắn kết chặt chẽ với các địa phương trong xây dựng và phát triển các đô thị thông minh, xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số. Có các giải pháp để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả năm dữ liệu quốc gia 2023 và chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số.

- *Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực giao thông, vận tải*: Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng trong thực hiện, triển khai thi công, vận hành an toàn và bảo đảm an ninh các cảng hàng không, cảng biển, đường cao tốc; tối ưu hoá công tác điều hành, cải tiến chất lượng dịch vụ; tận dụng mọi cơ hội thị trường, tăng sản lượng khai thác... góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải, lưu thông hàng hóa, phục vụ sản xuất kinh doanh của nền kinh tế.

- *Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp*: Tăng cường chuyển đổi số và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong nghiên cứu, phát triển các giống cây trồng; triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí quản lý, sản xuất; tiếp tục trồng rừng thâm canh cao, chuyển hoá rừng gỗ lớn để tạo vùng nguyên liệu có chất lượng cao cho hoạt động chế biến sâu, phát triển kinh tế rừng hiệu quả; chuyển đổi cây

trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Ưu tiên đầu tư các dự án tái canh vườn cây cà phê; tận dụng tối đa hệ thống kho xưởng sẵn có để chế biến các loại cà phê chất lượng cao theo nhu cầu thị trường. Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi theo quy hoạch đã được phê duyệt. Xây dựng chiến lược phát triển riêng biệt cho thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa; giữ vững thị phần tại các thị trường nhập khẩu gạo lớn; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia phù hợp với tình hình mới.

3. Đối với các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh lỗ (*Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- CTCP; Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy*) tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, cơ cấu lại tài chính, nguồn nhân lực, danh mục đầu tư để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm lỗ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước. Đối với các đảng bộ có doanh nghiệp, dự án thuộc Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công thương (*Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, Tổng Công ty Thép Việt Nam- CTCP, Tổng Công ty Giấy Việt Nam*): chỉ đạo quyết liệt triển khai các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chú trọng thực hiện các giải pháp ổn định sản xuất gắn với thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chủ động tiết giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, tiếp tục báo cáo các cấp có thẩm quyền tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

4. Các đơn vị có dự án đầu tư trọng điểm (*Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; Chuỗi dự án Khí- Điện Lô B; Chuỗi dự án Khí Điện Cá Voi Xanh; Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3, số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; Nhà máy Nhiệt Điện Ô Môn III...*): Tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện, hoàn thành đúng yêu cầu, tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Cấp uỷ các đảng bộ doanh nghiệp, ngân hàng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền về công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Tích cực tham gia thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác an sinh xã hội, chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững; thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

6. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Văn phòng Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ. ~~✍~~

Nơi nhận:

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo);
- Ban cán sự Đảng Chính phủ;
- Văn phòng, các ban Đảng TW;
- BCS Đảng các bộ, ngành liên quan;
- Các đồng chí UV BCH Đảng bộ Khối;
- Các đảng bộ trực thuộc Khối (để thực hiện);
- Các ban, đơn vị ĐUK (để thực hiện);
- Lưu VT.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Nguyễn Long Hải

